
Borgarráð 20.12.'18: Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að hætt verði að senda 
pappírsjólakort - R 18110243

Lagt er til að frá og með næstu jólum leggi skrifstofa borgarstjóra það af að senda pappírsjólakort og 
sendi þess í stað rafræn jólakort eins og önnur svið borgarinnar.


